



รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที

ครั้งที่ 21

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

ในเดือนพฤศจิกายน 2558 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2

สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเซนทรา แกรนด์ จังหวัดขอนแก่น พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายประลอง ดำรงไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ครั้งนี้จัดเป็นการประชุมครั้งแรกในระดับภูมิภาค บรรยายภาคภายในงานเต็มไปด้วยความเป็นกันเองผู้เข้าร่วมงานจากจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงให้ความร่วมมือในการประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกำหนด รวมถึงปัญหาและช่องว่างที่ต้องการแก้ไข เพื่อนำไปสู่การจัดทำร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคผนวกของข้อตกลง FLEGT VPA ต่อไป

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3

สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม เวสเทิร์น แกรนด์ จังหวัดราชบุรี พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กล่าวเปิดงาน บรรยายภาคภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ขอเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงจะถูกรวบรวมและนำไปพัฒนาร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4

สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม เอสทราแกรนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายประลอง ดำรงไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน บรรยายภาคภายในงานเต็มไปด้วยความเข้มข้น ผู้เข้าร่วมประชุมต่างให้ความสนใจหยิบยกประเด็นที่มีข้อสงสัย พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนาการจัดทำร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไทยต่อไป